

## Công bố bằng cấp của vợ Daniel Phạm: 'Anh ấy tởm cỏi tởm cỏi'

T&#225;c Gi&#7843;: Vũ Quý Hòa Nhiên/Ng&#225;i Việt  
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 15 Th&#225;ng 11 N&#259;m 2009 23:53

---

Tr&#228;c khi nhân viên cấp của vợ đăng thêm thông tin, người hàng xóm đã cúp điện thoại.



### *Gia đình và người Việt San Jose kêu gọi cảnh sát San Jose công bố hồ sơ vụ*

SAN JOSE - Sau khi vào tháng 10 năm 2009, và sau khi một ủy ban của hội đồng thành phố ra lệnh, Cảnh sát San Jose hôm Thứ Sáu công bố hồ sơ trong vụ cảnh sát bắn chết thanh niên Daniel Phạm, tên tiếng Việt là Sơn, một người bạn bạn thân của anh.

Vụ bắn người di cư ra ngày 10 Tháng Năm, khi cảnh sát nhận được điện thoại cấp của báo tin có người bị chém. Cảnh sát đến và đã bắn chết Daniel.

Băng ghi âm hai cuộc gọi cấp của 9-1-1, điện đàm giữa cảnh sát và cảnh sát, biên bản chép lại nguyên văn các cuộc gọi này, cũng như hồ sơ cảnh sát, được công bố và đưa lên trang web của Thị Ký Thành Phố San Jose. Tất cả tên người đưa được xóa đi, theo lệnh của Ủy Ban Điều tra và Chính Quyên Công Khai thành phố, để bảo vệ sự riêng tư.

Hai cuộc gọi 9-1-1, một điện thoại một người hàng xóm, và một điện thoại cô bạn gái của người anh của Daniel, là người bạn Daniel chém.

Cuộc gọi từ người hàng xóm rất ngắn, và mặc dù cảnh sát viên trực cảnh sát yêu cầu cúp điện thoại người hàng xóm vẫn cúp điện thoại.

Cuộc gọi từ cô bạn gái dài 22 phút 5 giây, bắt đầu lúc cô chạy trốn vào phòng ngủ khóa cửa lại, cho tới khi mẹ cô chạy đã kích thích và cảnh sát gõ cửa phòng gọi cô ra.

### **Hàng xóm hết hoảng**

Hai cuộc gọi cấp của đến xếp xếp cùng lúc với nhau, với người hàng xóm gọi trực kho công trên một phút. Lúc 11:33:33 ngày 10 Tháng Năm, người hàng xóm gọi và nói hết hoảng, "Hàng xóm tôi mới xông vào nhà tôi. Anh ấy bị chém. Anh ấy bảo tôi là một người anh em của anh ấy tên công anh."

Người này nói hàng xóm ông bị chém bằng dao, và người chém là "anh em anh, trong nhà. Nó ở trong nhà. Cô bạn gái ở trong đó, cô ấy cần cứu."

Người hàng xóm còn nói, người anh em mà cầm dao "is high" - đang say ma túy.

Hồ sơ cho thấy người nhân viên cấp của ghi vào trong computer: "bro is high on unk" - "Người anh em đó đang say một chất nào đó không rõ."

Tr&#228;c khi nhân viên cấp của vợ đăng thêm thông tin, người hàng xóm đã cúp điện thoại.

Lúc 11:34:52, cô b<sup>o</sup>n gái c<sup>o</sup>a ng<sup>o</sup>i b<sup>o</sup> ch<sup>o</sup>m g<sup>o</sup>i 9-1-1. Cô h<sup>o</sup>t ho<sup>o</sup>ng k<sup>o</sup>u, “c<sup>o</sup>u t<sup>o</sup>i, c<sup>o</sup>u t<sup>o</sup>i, nhanh lên, nhanh lên.”

### **Cô b<sup>o</sup>n gái tr<sup>o</sup>n trong phòng**

Cu<sup>o</sup>c g<sup>o</sup>i c<sup>o</sup>a cô b<sup>o</sup>n gái kéo dài cho t<sup>o</sup>i lúc c<sup>o</sup>nh sát t<sup>o</sup>i c<sup>o</sup>u cô ra kh<sup>o</sup>i phòng. Cô mi<sup>o</sup>u t<sup>o</sup> nh<sup>o</sup>ng gì cô th<sup>o</sup>y và nghe t<sup>o</sup> bên trong phòng.

Khi đó, cô có đ<sup>o</sup>n tho<sup>o</sup>i c<sup>o</sup>a cô, và cũng có đ<sup>o</sup>n tho<sup>o</sup>i c<sup>o</sup>a b<sup>o</sup>n trai cô, ng<sup>o</sup>i b<sup>o</sup> ch<sup>o</sup>m.

Trong khi nói chuy<sup>o</sup>n v<sup>o</sup>i t<sup>o</sup>ng đ<sup>o</sup>i 9-1-1, có lúc cô ph<sup>o</sup>i nói th<sup>o</sup>m vì nghe th<sup>o</sup>y ti<sup>o</sup>ng Daniel đi l<sup>o</sup>i trong hành lang g<sup>o</sup>n c<sup>o</sup>a vào phòng. Có lúc cô ng<sup>o</sup>ng quay sang dùng đ<sup>o</sup>n tho<sup>o</sup>i c<sup>o</sup>a b<sup>o</sup>n trai đ<sup>o</sup> nói chuy<sup>o</sup>n v<sup>o</sup>i b<sup>o</sup> c<sup>o</sup>a Daniel, đ<sup>o</sup>ng <sup>o</sup> ch<sup>o</sup> khác.

T<sup>o</sup>ng đ<sup>o</sup>i h<sup>o</sup>i, “Anh y (Daniel) có đ<sup>o</sup>ng say ma túy không?” cô tr<sup>o</sup> l<sup>o</sup>i, “Tôi không bi<sup>o</sup>t.”

T<sup>o</sup>ng đ<sup>o</sup>i h<sup>o</sup>i, “Anh y có dùng ma túy hay r<sup>o</sup>u không?” cô tr<sup>o</sup> l<sup>o</sup>i, “Tôi không bi<sup>o</sup>t, b<sup>o</sup>n trai tôi b<sup>o</sup>o tôi g<sup>o</sup>i 9-1-1.”

T<sup>o</sup>ng đ<sup>o</sup>i l<sup>o</sup>i h<sup>o</sup>i v<sup>o</sup> vũ khí, cô nói cô không bi<sup>o</sup>t vì cô tr<sup>o</sup>n trong phòng khóa c<sup>o</sup>a l<sup>o</sup>i r<sup>o</sup>i. Cô cho bi<sup>o</sup>t tên Daniel là S<sup>o</sup>n, và trong lúc đ<sup>o</sup>ng nói chuy<sup>o</sup>n thì ng<sup>o</sup>i b<sup>o</sup> c<sup>o</sup>a Daniel g<sup>o</sup>i v<sup>o</sup>, cô quay qua đ<sup>o</sup>n tho<sup>o</sup>i kia nói b<sup>o</sup>ng ti<sup>o</sup>ng Vi<sup>o</sup>t, “Bác trai <sup>o</sup>i, bác trai, a-lô” - “Con không bi<sup>o</sup>t S<sup>o</sup>n đ<sup>o</sup>ng <sup>o</sup> đ<sup>o</sup>u n<sup>o</sup>a, con đ<sup>o</sup>ng khóa c<sup>o</sup>a <sup>o</sup> trong phòng.”

Có lúc cô tr<sup>o</sup> l<sup>o</sup>i thì th<sup>o</sup>m, t<sup>o</sup>ng đ<sup>o</sup>i h<sup>o</sup>i, “T<sup>o</sup>i sao cô ph<sup>o</sup>i nói th<sup>o</sup>m?” - “Cô c<sup>o</sup>n b<sup>o</sup>o đ<sup>o</sup>m cô an toàn, n<sup>o</sup>u cô th<sup>o</sup>y không an toàn đ<sup>o</sup> nói chuy<sup>o</sup>n, t<sup>o</sup>i s<sup>o</sup> ch<sup>o</sup>.” T<sup>o</sup>ng đ<sup>o</sup>i h<sup>o</sup>i ti<sup>o</sup>p, “Có ph<sup>o</sup>i anh y <sup>o</sup> g<sup>o</sup>n phòng ng<sup>o</sup>” và cô tr<sup>o</sup> l<sup>o</sup>i thì th<sup>o</sup>m, “yes.”

T<sup>o</sup>ng đ<sup>o</sup>i, “Cô có nghe th<sup>o</sup>y anh y không?”

Cô gái, “Có.”

T<sup>o</sup>ng đ<sup>o</sup>i, “Có ph<sup>o</sup>i anh y ngay ngoài c<sup>o</sup>a phòng?”

Cô gái, “Ph<sup>o</sup>i.”

T<sup>o</sup>ng đ<sup>o</sup>i, “OK, có ph<sup>o</sup>i anh y đ<sup>o</sup>ng c<sup>o</sup> g<sup>o</sup>ng vào trong phòng?”

Cô gái, “Không.”

Sau khi c<sup>o</sup>nh sát đ<sup>o</sup>n, có lúc cô gái tr<sup>o</sup> l<sup>o</sup>i đ<sup>o</sup>n tho<sup>o</sup>i c<sup>o</sup>a b<sup>o</sup> c<sup>o</sup>a Daniel, và nói, “Bác trai, S<sup>o</sup>n c<sup>o</sup>m dao. S<sup>o</sup>n c<sup>o</sup>m dao.” Cô nói v<sup>o</sup>i t<sup>o</sup>ng đ<sup>o</sup>i, ông b<sup>o</sup> không t<sup>o</sup>i mà m<sup>o</sup>t ng<sup>o</sup>i anh em khác c<sup>o</sup>a S<sup>o</sup>n đ<sup>o</sup>ng t<sup>o</sup>i.

Kho<sup>o</sup>ng 16 phút sau khi cu<sup>o</sup>c g<sup>o</sup>i b<sup>o</sup>t đ<sup>o</sup>u, qua đ<sup>o</sup>n tho<sup>o</sup>i c<sup>o</sup>a cô gái, có ti<sup>o</sup>ng ng<sup>o</sup>i đ<sup>o</sup>n ông hét lên nhi<sup>o</sup>u l<sup>o</sup>n, “N<sup>o</sup>m xu<sup>o</sup>ng đ<sup>o</sup>t, n<sup>o</sup>m xu<sup>o</sup>ng đ<sup>o</sup>t.”

Khoảng một phút sau đó, cô gái thốt lên, “Hồi bạn anh y.” Cô nói thêm, “Anh y tế chết.”  
Tống đãi hỏi, “Xin lỗi?” Và cô lập lo, “Tôi nghĩ hình như anh y tế chết.”

Báo cáo của cảnh sát viên B. Jeffrey viết rằng khi ông và nhiếp viên cảnh sát khác tới, ông thấy  
một người bị chảy máu trên mặt, cánh tay, bàn tay, và chui vào sân sau nhà. Đang trên mặt  
tìm kiếm sân trước, cảnh sát viên này thấy một thanh niên Á Châu, có một vết cắt lớn trên cổ,  
máu chảy bàn tay, cánh tay, và quần áo. Anh cầm một con dao lớn như một máu, và tay kia hút  
thuốc.

Theo báo cáo của cảnh sát, cảnh sát ra lệnh “Buông dao ra” và “Nằm xuống đất,” Daniel không  
buông, mà đi về phía cảnh sát và giơ dao lên cao. Cả hai cảnh sát rút súng bắn, Daniel ngã gục  
xuống, nhưng vẫn không buông dao.

Một cảnh sát viên dùng súng đánh văng dao đi, rồi cảnh sát bắt đưa hô hấp nhân tạo, đang thổi  
báo cho nhân viên cứu thương là họ có thể đưa người an toàn.

Cô gái trong phòng khi đó báo tụng, “Tôi nghĩ anh y tế đâm chết mình.” Tụng, “Làm sao  
cô biết?” Trả lời, “Vì họ đang công bố anh y.”

Khi Daniel thuốc, cảnh sát ngừng hô hấp nhân tạo.

Nhưng rồi sau đó Daniel lại ngừng thổi, cảnh sát tiếp tục hô hấp nhân tạo cho tới khi nhân viên  
cứu thương thay thế.

Chín phút sau khi bị bắn, Daniel Phạm qua đời.

Trong biên bản cảnh sát phỏng vấn người anh bị chém, anh nói Daniel Phạm có quá khứ dùng  
ma túy crack cocaine, nhưng đã ngừng từ nhiếp viên năm nay. Người anh bị chém ở bên phải, trúng  
vai, cổ, ngón tay phải, và ngón tay trái.

Anh khai với cảnh sát anh đang dùng computer trong phòng khách thì bị Daniel đưa tới phía  
sau và chém anh y.